

Chi phí khám nam khoa, địa chỉ phòng khám nam khoa Hà Nội

Có thể nói, khả năng sinh lý giúp cho biểu hiện bản lĩnh cũng như quá trình tự tín của người đàn ông đích thực. Cho nên khi bị mắc bệnh sinh lý yếu, hầu hết cánh mày râu rơi tới mức độ khó nhấc, trầm cảm cùng mong muốn được địa chỉ cách chữa bệnh tốt, an toàn. Vậy chữa trị bệnh yếu sinh lý ở đâu hiệu quả cùng với an toàn tiêu chuẩn riêng tư tốt? Hãy cùng với chúng tôi nghiên cứu top những địa điểm chất lượng và uy tín thông qua bài viết cụ thể sau đây.

Ở Hà Nội đã có hầu như phòng khám khám cách chữa bệnh chuyên khoa nam uy tín như bệnh viện Nam Học và thi thoảng Muộn Hà Nội, trọng điểm Nam Học phòng khám Việt Đức... sau là top phòng khám bệnh chuyên khoa nam tại Hà Nội tốt cho đấng mày râu.

Khám nam khoa là gì? Nếu nào các quý ông phải đi khám?

Khám nam khoa được hiểu một giải pháp dễ dàng là khám các vấn đề can hệ đến nhạy cảm của nam giới. Bao gồm: bộ phận sinh dục, cậu nhỏ, bìu, tinh hoàn, bọng đái, hiệu đạo,... Thông qua việc thăm khám, bác sĩ tư vấn [phòng khám nam khoa uy tín](#) sẽ biết đến tình trạng nặng nhẹ của bệnh tình tương tự như có quy trình điều trị phù hợp khi chẳng may phát hiện bệnh.

Ngoài ra, vấn đề khám nam khoa định kỳ thường được những chuyên gia khuyến khích. Điều này không chỉ sớm nhận thấy bệnh tiềm tàng mà còn bảo vệ sức khỏe rồi sau đấy. Chuyên gia chuyên khoa nhắc nhở nên khám bệnh chuyên khoa nam định kỳ 6 tháng/lần.

Khám bệnh lý nam khoa là khám các gì?

Cũng như các gói khám lạ, khám bệnh nam khoa cũng bao gồm gói khám cơ bản và gói khám chuyên sâu. Mặc dù là cơ bản hoặc chuyên sâu nhưng vẫn có các hạng mục rõ ràng sau:

Thu thập tin tức cá nhân cơ bản: đội tuổi, mức độ sức khỏe ngày nay, dấu hiệu khác, tiền sử bệnh lý, đời sống dục tình, đang có đang dùng bất kỳ loại thuốc nào hay không,...

Khám lâm sàng:

Khám những chỉ số cơ bản: chiều cao, cân nặng, áp huyết, nhịp tim,...

Khám bộ phận sinh dục: dương vật, bìu, da bao quy đầu, lỗ sáo, dịch hoàn,...

Chỉ định khám và chụp chiếu:

Khám máu

Tổng phân tách nước đái

Khám tinh khí

Siêu thanh bộ phận sinh dục: dịch hoàn, cậu nhỏ, tuyến tiền liệt

Siêu âm trực tràng

Siêu thanh ổ bụng

Khám nội tiết

Khám nam khoa đã có đắt không?

Cùng với số tiền bên trên sẽ cảm thấy, giá khám nam khoa không quá đắt lúc chỉ thực thi những hạng mục khám cơ bản. Điều này sẽ hiểu, các quý ông có thể phải bỏ ra một khoản tiền nếu như đã có hướng dẫn khám chuyên sâu của bác sĩ chuyên khoa. Báo cáo đấy có thể dao động từ 200.000 - 400.000 đồng (tùy theo đã từng cơ sở). Những quý ông cũng có thể hiểu theo 1 phương án khách, bệnh càng nặng nản nỉ thì phí khám bệnh lý nam khoa càng cao. Qua sau này, khoản này chưa bao gồm giá chữa trị bệnh, tiền thuốc thang, viện giá,...

Khi không dự tính mất 1 khoản tiền to nhằm chi trả phí khám bệnh chuyên khoa nam, quý ông hãy chủ động thăm khám cùng cách chữa bệnh sớm. Ngay chỉ lúc khu vực sinh dục hoặc bất kể cơ quan nào đang có hiện tượng bất bình thường. Vì, nhận thấy bệnh càng sớm thì càng giúp cho bạn tiết kiệm được hơi hâu như chi phí.

Bởi nhu cầu khám điều trị bệnh lý nam khoa của những quý ông ngày một nâng cao cao phải hiện tại đang có ko ít bệnh viện, bệnh viện triển khai dịch vụ này. Vì vậy, có thể không quá khó để bạn kiếm tìm bệnh viện hợp lí sắp địa bàn đang sinh sống.

Tuy nhiên, nhằm an toàn vấn đề nhận ra bệnh được xác thực cũng như đang có công khai chi phí khám bệnh lý nam khoa, các quý ông cần cân nhắc đến một số vấn đề nhằm ngăn ngừa thấy phải trường hợp “tiền mất tật mang”. Tốt hơn hết, hãy sắm đến 1 qua số những phòng khám dưới đây:

Top 12 cơ sở khám bệnh chuyên khoa nam tại Hà Nội tốt nhất

Ngày nay, nhu cầu khám điều trị bệnh sinh lý càng ngày càng gia tăng. Chính thông qua đó, bên cạnh những cơ sở cũ, phần lớn địa chỉ y tế bất bình thường được xây dựng thương hiệu cùng với đi đi đến hoạt động. Cần thiết, bệnh ở nam giới cần có các hiểu biết nhất định nhằm chọn lựa địa điểm y tế uy tín. Như sau là các địa chỉ khám nam khoa tốt nhất Hà Nội:

Phòng khám đa khoa Thái Hà

Năm 2008, phòng khám đa khoa Thái Hà ra đời trung tâm y học số 11 Thái Hà Tùng với chức năng trị các bệnh lý nam học cùng phần đông thắc mắc bất bình thường về thể trạng. Mục đích là để giảm bớt tình huống quá chuyển vận trong bệnh viện và tạo điều kiện nhằm người dân có thể tiếp cận được cùng uy tín nhà sản xuất tốt.

Các bác sĩ chuyên khoa, chuyên gia đáng khám nam khoa tại đây để là những Giáo Sư, Phó Giáo Sư, tiến sĩ hay Thạc sĩ đang công việc ở phòng khám đa khoa Thái Hà cùng Trường Đại Học Y Hà Nội. Hơn nữa, trọng tâm còn hiệp tác cùng số nhiều chuyên gia đang có tiếng đang công tác tại những bệnh viện tuyến Trung Ương.

Dù chỉ là 1 trọng tâm trực thuộc nhưng bệnh viện số 11 Thái Hà vẫn được chú trọng đầu cơ hầu như máy móc tối tân, tân tiến dùng cho công việc nhận thấy bệnh nam khoa, chẳng hạn như máy khám nước giải, dụng cụ thiết bị chụp cắt lớp vi tiêu chuẩn đa dãy, máy chụp MRI, máy khám tinh lực đồ...

Lịch làm việc: 8h-20h

Phương án đăng ký khám

Nhằm được khám bệnh chuyên khoa nam tại [phòng khám đa khoa Thái Hà](#), người bị bệnh cần đặt lịch hứa hẹn khám qua sườn giờ 24/24h theo số điện thoại 0365 115 116.

Tin tức gọi

Địa chỉ: Số 11 Thái Hà Đống Đa Hà Nội

Điện thoại: 0365 115 116

Bệnh viện Việt Đức

Đây là một trong những bệnh viện to khu vực miền Bắc nói chung, Hà Nội kể riêng. Ngoài thể mạnh về xương khớp, thủ thuật chỉnh hình, phòng khám Việt Đức còn là địa điểm khám cách chữa bệnh nam khoa đảm bảo hàng đầu.

Rõ rệt, trọng điểm Nam học phòng khám Việt Đức là khu vực trực tiếp khám và chữa trị những bệnh lý nam khoa như: bệnh dịch hoàn, quy đầu, thay đổi chức năng tinh dục, bệnh con đường tiết niệu... Theo khảo sát, mỗi tuần trọng điểm tiếp thụ khám khoảng 500 ca, chữa trị ngoại khoa khoảng 3- Đến 50 ca. Số lượng giường bệnh là 37 và luôn qua trạng thái quá vận tải.

Lịch làm việc: khoảng thứ 2 đến thứ 6 (thứ 5 chỉ khám sáng):

Buổi sáng: 7h-12h

Buổi chiều: 13h30-16h30

Bệnh viện Bạch Mai

Khám nam khoa tại Hà Nội địa điểm nào tốt? Bệnh ở nam giới cần phải tham khảo phòng khám Bạch Mai. Đây là bệnh viện tuyến đầu trong khám cùng với trị bệnh nêu trên cả nước, được phong danh hiệu phòng khám tuyệt đối.

Doanh nghiệp Nam học thuộc Khoa Thận bài tiết niệu của bệnh viện hợp lí nhằm khám điều trị những bệnh như: rối loạn cương cứng, bị xuất tinh sớm, các bệnh lý về dịch hoàn, bệnh lan truyền trong dương dục tình, vô cơ, thi thoảng muộn... dù mới chỉ đi đi tới quan hệ cách thức đây vài năm song đơn vị này đã khẳng định được chất lượng thông trong việc cách chữa thành công phần đông ca bệnh khó.

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà P, Số 78, giải phóng, Đống Đa, Hà Nội

Lịch làm việc: vòng thứ 2 đến thứ 7 (6h30 đến 18h)

Phòng khám Nam học cùng với thảng hoặc muộn Việt Bỉ

Đây là bệnh viện có mặt trên thị trường năm 2002, tại vì bác sĩ Lê Vương Văn Vệ sáng lập. Vị bác sĩ tư vấn này được tất cả người biết đến với sự kiện giúp một phụ nữ sinh con thành công tầm vấn đề thụ thai cùng tinh trùng của người chồng đã chết.

Những ngành nghề được cho là điểm tốt của bệnh viện Nam học cùng thi thoảng muộn Việt Bỉ là khám cách chữa bệnh lý nam khoa như: viêm nhiễm dịch hoàn, viêm nhiễm da bao quy đầu, dài, bao quy đầu hẹp, bệnh đường bài tiết niệu... song song đấy, giải đáp cùng cách chữa vô sinh, thi thoảng có ý định bằng các cách nội, ngoại khoa cũng được bệnh viện khai triển, đem lại kết quả tốt nhất.

Địa chỉ: Số 23, Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội

Lịch tiến hành việc: Thứ hai đến thứ 7 (từ 8h tới 17h), riêng chủ nhật chỉ tiến hành buổi sáng.

Phòng khám Nam học cùng thảng hoặc muộn Hà Nội

Bệnh viện là cơ sở cá nhân hàng đầu chuyên khám, hỗ trợ và trị những bệnh lý về giới tiêu chuẩn và sinh sản cho bệnh ở nam giới. Đây là 1 trong những địa chỉ khám bệnh nam khoa ở Hà Nội được cánh mày râu tin tưởng tại vì tập trung hệ thống y chuyên gia đã có kỹ năng, địa điểm vật chất hơi tốt nhất. Phòng khám còn đều đặn hợp tác, nói chuyện trình độ, kỹ thuật cùng những phòng khám chuyên khoa to như Viện Phụ sản TW, viện Bạch Mai...

Tuyệt nhiên, phòng khám Nam học cùng với thảng hoặc muộn Hà Nội là 1 trong số cực kỳ ít cơ sở y tế cá nhân được Bộ Y tế xác nhận có đủ điều kiện để tiến hành cách thụ tinh qua ống nghiệm IVF, giúp hiện thực hóa mong ước làm bố mẹ các cặp cặp thi thoảng muộn.

Địa chỉ: Số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Giờ làm việc: 7h30-17h mọi những ngày trong tuần.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Phòng khám Đại học Y Hà Nội là địa điểm khám trị bệnh đa khoa. Bên cạnh các bệnh lý bình thường, phòng khám còn có chuyên khoa chăm nom sức khỏe sinh lý cho bệnh ở nam giới.

Đảm đương khám cùng với chữa trị tại đây là những Giáo sư, PGS, tiến sĩ, Thạc sĩ, bác sĩ tư vấn đầu ngành nghề, số nhiều thường tham gia giảng dạy ở Đại học Y Hà Nội. Khoa được trang thiết bị hồ hết máy móc tiên tiến, địa chỉ vật chất khang trang. Người bị bệnh sẽ an tâm đến đây khi bản thân bắt gặp các vấn đề tế nhị.

Địa điểm: trọng điểm y học Số 1 hoàng thất Tùng, P. Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Giờ làm việc:

Thứ 2 tới thứ 6: 6h30 đến 16h30

Thứ 7: 6h30 đến 12h

Chủ nhaath: 7h30 đến 17h

- [Khám nam khoa hết bao nhiêu Tiền](#)
- [Tư vấn nam khoa miễn phí](#)

Bệnh viện Đại học đất nước Hà Nội

Tại Hà Nội khám nam khoa tại đâu tốt nhất thì phòng khám Đại học quốc gia Hà Nội là 1 gợi ý gửi tới cho cánh mày râu. Đây là phòng khám công lập, sinh hoạt dưới sự điều hành của Trường Đại học quốc gia Hà Nội.

Phòng khám có sức cất khoảng 1000 giường chữa trị nội trú. Dụng cụ thiết bị tối tân, địa chỉ vật chất khang trang. Tuyệt đối, hệ thống y bác sĩ tư vấn không chỉ giàu trình độ mà còn hết sức tận tình, chăm chút với người bị bệnh.

Địa chỉ:

Địa chỉ 1: Số 182 Lương Thế Vinh huyện Thanh Xuân Hà Nội

Cơ sở 2: Số hai Phạm Văn Đồng quận Cầu Giấy Hà Nội

Cơ sở 3: Số 344 Nguyễn Trãi thị xã Thanh Xuân Hà Nội

Cơ sở 4: phường Hàm Nghi, Mỹ Đình một, Mỹ Đình hai, thị xã vòng Liêm, Hà Nội.

Giờ thực hiện việc: 8h00 16h30 những ngày khoảng thứ 2 tới thứ 6

Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Bình thường, lúc để cập tới phòng khám Phụ sản TW, nhiều người chỉ nghĩ đến việc thăm khám phụ khoa hay chăm nom thể trạng thai kỳ, sinh nở cho phụ nữ. Song, bệnh viện cũng là địa chỉ khám nam khoa đảm bảo, uy tín hàng đầu cả nước đại quát cùng với Hà Nội để cập riêng.

Phòng khám cùng với điểm mạnh mọc bật là hệ thống chuyên gia chuyên khoa, chuyên gia giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đó, địa điểm vật chất, dụng cụ thiết bị tân tiến cũng là điểm hay lý tưởng, giúp bệnh viện trở thành địa chỉ “chọn mặt gửi vàng” của không ít quý ông.

Địa chỉ: Số 43 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lịch tiến hành việc: khoảng thứ 2 tới thứ 6 (6h30 đến 16h30).

Phòng khám Phụ sản Hà Nội

Đây là 1 trong những phòng khám tuyến đầu của thủ đô. BV Phụ sản Hà Nội được xây dựng thương hiệu năm 1979, chuyên khám chữa cùng chăm nom thể trạng sản phụ khoa. Hơn nữa, bệnh viện còn cung cấp những nhà sản xuất khám bệnh lý nam khoa, khám, chữa bệnh lý nam khoa.

Cùng vừa rồi 40 năm kinh nghiệm, đây là địa điểm quen thuộc không những của các chị em phụ nữ mà còn là khu khám chữa các bệnh khó khăn để cập của ko ít các đấng mày râu.

Địa chỉ:

Địa điểm 1: Số 38, phố Cảm Hội, quận hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa chỉ 2: Số 10, con đường quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội

Lịch làm việc:

Thứ hai Thứ 6: 7h00 16h30

Thứ 7 & Chủ Nhật: 8h00 16h00

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Cơ sở khám sinh lý nam tiếp theo mà chúng tôi đã dự định giới thiệu là phòng khám TUQĐ 108. Đây là địa điểm khám trị đa khoa, qua ấy, khoa Nam học tuy mới được thành lập tuy nhiên được đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y bác sĩ...

So cùng với những bệnh viện chuyên, chuyên khoa khác lạ, Khoa bài tiết niệu cùng Nam học viện 108 có số lượng người mang bệnh không quá đông. Nam giới sẽ lựa chọn để đơn giản cho vấn đề khám điều trị bệnh, ko mất quá nhiều công sức cùng với thời gian để chờ đợi.

Địa chỉ: Số một, nai lưng Hưng Đạo, hai Bà Trưng, Hà Nội

Giờ thực hiện việc: 7h 17h vòng thứ hai đến thứ 6.

Phòng khám y học Cổ lây truyền Trung ương

Xung quanh các cơ sở cách chữa nam khoa theo cách tối tân, vấn đề áp dụng y học cổ nhiễm cũng được ghi nhận đem lại hiệu quả tương đối tích cực. Đặc biệt, quá trình kết hợp của cả hai phương thức này được cho là giải pháp đi đầy triển vọng, giúp bệnh ở nam giới ngăn chặn được các rắc rối về thể trạng giới tiêu chí.

Nếu như đã dự tính khám chữa trị bệnh bài tiết niệu, bệnh nam khoa theo giải pháp này, bạn có thể nghiên cứu phòng khám y học Cổ lây truyền Trung Ương. Đây được biết đến là cơ sở đầu lĩnh vực về y khoa cổ lây lan phương

Đông. Cùng những bệnh lý nam khoa, bệnh nhân được điều trị bằng những bài thuốc Đông y hài hòa một số kỹ thuật tối tân không bình thường.

Địa chỉ: 29 Nguyễn Bình Khiêm, hai Bà Trưng, Hà Nội

Lịch thực hiện việc: cỡ thứ 2 tới thứ 6 (7h tới 16h).

Phòng khám E

Xung quanh khám cùng điều trị các bệnh lý bình thường, bệnh viện E còn đã có chuyên khoa nam học. Cùng với hệ thống y chuyên gia chuyên khoa được đào tạo bài bản, chuyên sâu, đã có kinh nghiệm qua thăm khám cùng với chữa, người nhiễm bệnh sẽ yên ổn tâm nếu như tới đây.

Dù không phải là một bệnh viện lớn, tuy nhiên Viện E cũng thuộc tuyến Trung ương. Do vậy, mọi công tác thăm khám, chuyên dụng cho người mang bệnh đều được tiến hành tốt nhất. Mức giá tại địa chỉ này cũng được coi là không cao.

Địa chỉ: 89 ề cổ Cung, Cầu Giấy, Hà Nội

Giờ tiến hành việc: 7h30 đến 17h30

Phòng khám Đa khoa Đống Đa

Đây là phòng khám hạng 2, trực thuộc tỉnh thành Hà Nội. Nếu bạn không có rất nhiều thời kỳ hay ngại xếp hàng đông đúc, thì đây có thể là một gợi ý tốt. Tại đây, bệnh ở nam giới có thể khám điều trị các bệnh lý nam khoa như: rối loạn cương cứng, chứng xuất tinh sớm, u tuyến tiền liệt, nhiễm trùng đường tiết niệu...

Địa chỉ: 280 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Giờ thực hiện việc: 8h00 đến 17h00 những ngày từ thứ hai tới thứ 7

Trên đây là gợi ý các địa điểm khám bệnh nam khoa tại Hà Nội chất lượng, được nhiều người tín nhiệm, chọn. Trước lúc đi khám, bạn cần phải chuẩn bị hồ hết, cả về thời gian, tài chính, thủ tục. Nếu như sẽ, hãy đăng ký trước khi tới để ko mất công chờ đợi.

- [Cắt bao quy đầu bao nhiêu tiền](#)
- [Giá cắt trĩ](#)
- [Tư vấn bệnh trĩ trực tuyến](#)
- [Tư vấn bệnh giang mai miễn phí](#)
- [Tư vấn bệnh lậu trực tuyến](#)

Thực hiện kiểm tra bệnh nam khoa an toàn quy trình của Bộ y tế

Xét nghiệm nam khoa là hướng duy nhất giúp chủ động kiểm soát thể trạng, nhìn ra kịp thời cùng với chính xác, do vậy đang có nguyên lý tư vấn điều trị đúng lúc, ngăn ngừa hệ quả. Thông thường, thực hiện khám nam khoa rất là đơn giản, không tác dụng bất kỳ nồng nặc nào cùng bao gồm những bước sau:

Đặt lịch kiểm tra trực tuyến

Việc đặt hẹn kiểm tra giúp cho nam giới không phải xếp hàng uống số xét nghiệm đó là ở những bệnh viện công hoặc một vài phòng khám quy mô không to. Từ đó, người bị bệnh có thể chủ động xếp đặt thời kỳ thăm kiểm tra, ngăn chặn ảnh hưởng đến công việc cá nhân, giảm bớt thời điểm cùng với công sức hơn.

Khám lâm sàng

Trước hết, các bác sĩ tư vấn sẽ hỏi nam giới về tin tức cá nhân và tiền sử căn bệnh án của người mắc bệnh. Khi này, bệnh ở nam giới nên thẳng thắn san sẻ nguyên nhân đến kiểm tra cùng với tiền sử bệnh của chính mình, cả về bệnh lý nam khoa cùng các bệnh khác nếu như đang có.

Tuyệt đối lúc đang có dấu hiệu khác tại vùng sinh dục thì phải mô tả rõ vị trí hình thành, giai đoạn bị mắc căn, bản chất biểu hiện, trường hợp hình thành, từng giải đáp cách điều trị bao giờ chưa...

Khám cơ quan nhạy cảm phía ngoài

Quan sát cùng xét nghiệm xem đang có biểu hiện không bình thường nào tại cậu nhỏ hay không; đã có dấu hiệu xơ cứng hay nhiễm hòn tại tinh hoàn hay không. Nếu như nghi ngờ khuẩn thì sẽ em sẽ yêu cầu những bạn cần phải tiến hành khám dịch niệu đạo.

Xét nghiệm cận lâm sàng

Việc xét nghiệm là bước hết sức quan trọng, giúp cho chỉ ra kết luận chính xác đang có đang bị mắc bệnh hoặc không, bệnh nào cùng với tình huống ra sao. Vì vậy, bác sĩ tư vấn sẽ hướng dẫn cách giải đáp cách chữa hợp lí và thành quả nhất.

Các kiểm tra cận lâm sàng được chỉ định bao gồm: xét nghiệm huyết, khám dịch niệu đạo, tinh dịch đồ, cực kỳ âm tinh hoàn, khám nội toát tố, vô cùng âm Doppler mạch máu...

Hoàn thành thực hiện thăm khám

Khi đã đang có kết quả khám cận lâm sàng, em có thể thông báo cùng với trả lời về hiệu quả kiểm tra bệnh lý cùng đó giải đáp và lên phác đồ giải đáp chữa hợp lí nhất gửi tới giúp đỡ từng người mắc bệnh.

- <https://bav.edu.vn/upload/17869/fck/files/khamnamkhoa-57911511615.pdf>
- <https://ktcn.tvu.edu.vn/public/ckfinder/files/PDF/khamnamkhoa-57911511619.pdf>
- <https://www.utc.edu.vn/upload/files/khamnamkhoa-57911511620.pdf>
- <https://binhdinh.gov.vn/upload/2005340/fck/t22024/khamnamkhoa-57911511611.pdf>
- <http://snnptnt.phuyen.gov.vn/Content/upload/files/TTQL/khamnamkhoa-57911511612.pdf>
- <http://fepn.uet.vnu.edu.vn/upload/2001767/fck/khamnamkhoa-57911511616.pdf>
- <https://sldtbxh.daklak.gov.vn/documents/7515288/0/khamnamkhoa-57911511613.pdf>
- <https://tttinhoc.duytan.edu.vn/upload/files/khamnamkhoa-57911511618.pdf>
- <http://cnc.edu.vn/upload/738/fck/files/khamnamkhoa-57911511614.pdf>
- <http://vmina.uet.vnu.edu.vn/upload/20507/fck/files/khamnamkhoa-57911511617.pdf>
- <https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/files/khamnamkhoa-57911511608.pdf>
- <https://mt.gov.vn/Images/editor/files/TRONGPV/khamnamkhoa-57911511610.pdf>
- https://www.mlsp.gov.mn/home01/mlspgov/public_html/uploads/userfiles/files/hyyp/khamnamkhoa-57911511607.pdf
- <http://sgsacall.sgsa.gov.mn/files/editor/files/khamnamkhoa-57911511602.pdf>
- <https://pbgdpl.thanhhoa.gov.vn/ckfinder/userfiles/files/CTCPL/khamnamkhoa-57911511606.pdf>
- <https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/4/44/khamnamkhoa-57911511604.pdf>
- <http://kiemnghiemcantho.gov.vn/upload/1001474/fck/dieuchinh/khamnamkhoa-57911511609.pdf>
- <http://thongkehatinh.gov.vn/ckfinder/userfiles/files/khamnamkhoa-57911511603.pdf>
- <https://www.planmalaysiamelaka.gov.my/userfiles/user/file/1223201511.pdf>
- <https://sfcair.gov.bd/public/files/assets/ckeditor/kcfinder/upload/file/gob/khamnamkhoa-57911511601.pdf>